



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 มีนาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6277

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 28.65 Ad Value: 30,942

PRValue (x3): 92,826

หัวข้อข่าว: ปล.จับชายยาเสพติดยึดยาบ้า8ล้านเม็ด

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## ปล.จับชายยาเสพติดยึดยาบ้า8ล้านเม็ด

● เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ตร. ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 กองทัพอากาศที่ 3 กอ.รมน. และสำนักงาน ป.ป.ส. แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ 3 คดี โดยมีผู้ต้องหาเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ยึดของกลางเป็นยาบ้า 8 ล้านเม็ด ไอซ์ 2.70 กิโลกรัม และโคคาอีน 1.5 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 803,616,000 บาท

คดีแรกเป็นผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดใน จ.เชียงราย ยึดยาบ้า จำนวน 8 ล้านเม็ด จับกุมได้เมื่อกลางดึกวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนกรมแม่จัน จ.เชียงราย จับผู้ต้องหา 2 คน พร้อมยาบ้าดังกล่าวที่บรรจุอยู่ในกระสอบฟางสีรุ้ง และรถกระบะรวม 3 คัน ภายในซอยบ้านศรียางมูล 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย และได้วิสามัญฆาตกรรมนายบุญส่ง วุชื้อกู๋ อายุ 27 ปี ที่ใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าจับกุม โดยนายบุญส่งเป็นตัวการคนสำคัญของสมาชิกเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่พบว่า มีพฤติการณ์ลักลอบนำยาเสพติดจากชายแดนเข้ามาในไทยหลายครั้ง โดยในครั้งล่าสุดนี้มีนายทุนเป็นเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ว่าจ้างให้ลักลอบนำยาเสพติดจากกลุ่มอาชญากรแม่สะละง อ.แม่ฟ้าหลวง ให้มาส่งต่อกับอีกเครือข่ายที่จะรับของกลางลำเลียงเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายที่เหลือที่มีความเชื่อมโยง ส่วนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด จะมีการติดตามอายัดทรัพย์สินต่อไป

ส่วนคดีที่สอง สืบเนื่องจากตำรวจ กก.1 บก.ปส.3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับกุมนายแบมบัว อุดามา อายุ 47 ปี สัญชาติไต้หวันพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) รวม 70 ก้อน น้ำหนัก 1,546 กรัม และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โดยจับกุมได้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องตรวจของศุลกากร อาคารผู้โดยสารเข้าระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ หลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งของภายในกระเป๋าสะพายข้างของนายแบมบัว ที่นำขึ้นเครื่องบินมาแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงได้ทำการสัมภาษณ์ก่อนพนายแบมบัวไปเอกซเรย์ร่างกายเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมที่โรงพยาบาล ต่อมาพบว่า มีสิ่งของต้องสงสัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง

จากการสอบถามผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่า ได้กลิ่นวัตถุดังกล่าวเข้าไปภายในร่างกาย

คดีสุดท้ายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปส.3 จับกุมนายอนุชา กรีนวงศา อายุ 28 ปี ชาว อ.เวียงสา จ.น่าน พร้อมของกลางไอซ์ 10 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 2,070 กรัม ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ขณะรอขึ้นเครื่องบินอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ ในข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามนำยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต